

Số: /TB-TTHĐND

Son Động, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO TÓM TẮT

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(Phục vụ Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024)

Thực hiện Quy chế phối hợp số 141/QC-HĐND-UBND-MTTQ ngày 10/9/2021 của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Động; Thường trực HĐND huyện thông báo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh việc luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Thường trực HĐND huyện luôn chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, đôn đốc tổ chức thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện

Công tác chuẩn bị các kỳ họp được Thường trực HĐND huyện chuẩn bị và tổ chức đảm bảo theo quy định; Tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trước yêu cầu của thực tiễn, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã thông qua 01 nghị quyết thuộc các lĩnh vực đất đai, qua đó đã khẳng định sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng UBND huyện kịp thời xử lý những công việc quan trọng, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Công tác giám sát, khảo sát

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo và trực tiếp tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề¹.

Qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND

¹ Giám sát của HĐND huyện về việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022; Thường trực HĐND huyện đang tổ chức triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, giai đoạn 2019-2022; các Ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc “Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn huyện từ năm 2021, 2022”

huyện đã đánh giá được những mặt tích cực, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật ở các địa phương, đơn vị; tăng cường hoạt động khảo sát thực tế, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các nội dung cần giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện, qua đó kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể, khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện

6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức các phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện. Tháng 4/2022, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành phiên chất vấn, giải trình về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Đây là lần đầu thực hiện giải trình, chất vấn bằng hình ảnh, buổi chất vấn đã tác động trực tiếp đến đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng hiệu quả giám sát, giải trình, chất vấn. Qua đó đã được các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu dự phiên giải trình, chất vấn và cử tri đánh giá cao.

5. Giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp

Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-HĐND ngày 30/6/2023 về việc ban hành quy trình giải quyết những vấn đề UBND huyện xin ý kiến, nhằm đưa việc giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa 2 kỳ họp đi vào hoạt động theo quy định. Trong thời gian từ sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện và ý kiến tham gia của các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất với UBND huyện 16 nội dung UBND huyện xin ý kiến⁽²⁾.

Việc xử lý và cho ý kiến các nội dung UBND huyện đề nghị giữa 2 kỳ họp đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để

⁽²⁾1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 Kinh phí phòng chống dịch động vật đợt 1 năm 2023; 2. Chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2022 và phương án chi từ chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023; 3. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023; 4. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023; 5. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023; 6. Điều chỉnh nguồn vốn của các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Sơn Động; 7. Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn thực hiện năm 2022 sang năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023; 8. Điều chỉnh dự toán hỗ trợ phát triển rừng nâng cao giá trị rừng trồng kinh tế năm 2023; 9. Bổ sung chi các khoản phát sinh ngoài dự toán năm 2023 để thực hiện dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000); 10. Bổ sung kinh phí các khoản phát sinh ngoài dự toán năm 2023 kinh phí hỗ trợ mức đóng cho người dân khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2023; 11. Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách huyện; 12. Bổ sung chi từ nguồn ngân sách huyện 2023; 13. Bổ sung kinh phí hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Liên thể hệ tự giúp nhau thôn Rõng, xã An Lạc; 14. Bổ sung nguồn ngân sách huyện, cấp cho Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 huyện, để tổ chức Đại hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 huyện Sơn Động nhiệm kỳ 2023- 2028; 15. Điều chỉnh chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023 và bổ sung chi chuyển nguồn tạm ứng ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023; 16. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho UBND các xã thực hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế năm 2023 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND.

UBND huyện giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giữa hai kỳ họp HĐND huyện.

6. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện

Thường trực HĐND huyện đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa hoạt động các Ban của HĐND huyện. Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, đề cương, phương pháp và tổ chức triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch; chỉ đạo các Ban đề xuất, xây dựng, chuẩn bị kỹ các nội dung trình phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung, điều kiện phục vụ các kỳ họp HĐND huyện, phiên họp Thường trực HĐND huyện; tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

6. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện duy trì trực, tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Tích cực đôn đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND huyện và thực hiện giám sát trong quá trình giải quyết đơn thư, thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực. Trong 6 tháng đầu năm, không có đơn thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.

7. Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo quy định.

Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến phản ánh, kiến nghị cần phải giải quyết được tổng hợp đầy đủ, gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

8. Công tác phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo họp các Ban của HĐND chuẩn bị tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND theo quy định.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp; thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện tới cử tri, địa phương đơn vị ứng cử. Sau kỳ họp HĐND huyện, các tổ và đại biểu HĐND đã chủ động tham dự kỳ họp HĐND các xã, thị trấn và làm tốt nhiệm vụ báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND huyện đồng thời nắm bắt các thông tin, ý kiến, kiến nghị của cử tri ở cơ sở.

Đại biểu HĐND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi công tác. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các Nghị quyết HĐND huyện, các văn bản pháp luật, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

9. Các hoạt động khác

Thường trực HĐND huyện tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại khu vực huyện Sơn Động. Dự giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự thính phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Dự các hội nghị trực tuyến do tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức; Tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia các hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách, trẻ em nghèo nhân dịp Lễ, Tết; Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý và xây dựng chương trình công tác tháng, báo cáo kết quả kỳ họp đầy đủ, kịp thời.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực Sơn Động, phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung cao việc hoàn thành các nội dung giám sát theo Nghị quyết của HĐND huyện; việc giải quyết kịp thời các bức xúc, từng bước đáp ứng những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn huyện; thực hiện tốt Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; việc khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ huyện;

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện được đổi mới, chất lượng giám sát được nâng lên và thực hiện dưới nhiều hình thức như: Giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo, thông qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giám sát những vấn đề bức xúc của cử tri phản ánh.

Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành phiên họp được Thường trực

HĐND huyện quan tâm, có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được duy trì và thực hiện theo quy định; chế độ thông tin báo cáo kịp thời phục vụ công tác điều hành của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Hoạt động của các Tổ và Đại biểu HĐND chưa thường xuyên, một số Tổ chưa kịp thời xây dựng được kế hoạch hoạt động nên chủ yếu phụ thuộc vào việc tổ chức của Thường trực HĐND (*như hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri*); chưa chủ động tổng hợp thông tin, báo cáo hoặc thông tin sơ sài về kết quả hoạt động cũng như tổng hợp báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân nơi đại biểu cư trú và công tác về Thường trực HĐND huyện; việc chấp hành thời gian gửi báo cáo còn chậm so với quy định.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các giải pháp trả lời chất vấn và kết luận sau giám sát chưa thường xuyên.

Việc tham mưu, đề xuất của các Ban của HĐND huyện trong việc giám sát thường xuyên còn chưa nhiều. Giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện và HĐND các xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn còn hạn chế.

Tính chủ động trong thực hiện một số nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban còn chưa cao; còn tình trạng né tránh, ngại va chạm trong hoạt động nhất là hoạt động chất vấn, giải trình, số lượng câu hỏi chất vấn thường chỉ tập trung vào đại biểu chuyên trách và một số đại biểu đại diện; chưa thực hiện được các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Nguyên nhân của tình trạng trên, trước hết là do lĩnh vực hoạt động của HĐND rất rộng, đòi hỏi đại biểu HĐND huyện phải có kiến thức tổng quát và kinh nghiệm thực tiễn; có đại biểu còn chưa dành thời gian nghiên cứu, cập nhật thông tin cần thiết để phục vụ hoạt động, còn tâm lý nể nang, thiếu tự tin, ngại va chạm; các văn bản quy định về hoạt động của HĐND, của các đại biểu HĐND chưa đầy đủ; có kiến nghị giám sát còn chung chung, chưa cụ thể nên việc theo dõi thực hiện các kết luận sau giám sát còn chưa tốt.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp thứ 9,10 HĐND huyện khoá XX theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung trình kỳ họp theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Quan tâm nâng cao chất lượng thảo luận, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.

2. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023.

3. Tổng hợp các kiến nghị của cử tri đầy đủ, kịp thời và chuyển đến các cơ quan có liên quan giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua. Tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trong công tác giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực thi hiến pháp, pháp luật,... tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và khắc phục những tồn tại sau giám sát của các cơ quan, đơn vị.

5. Đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác quy hoạch, phân bổ ngân sách Nhà nước.

6. Phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện; UBND huyện trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân.

7. Triển khai và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tham dự các hội nghị của cấp uỷ UBND huyện và các ngành chức năng theo quy định. Duy trì hoạt động giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện và với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Tham gia các hoạt động do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; duy trì thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là Thông báo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TTHĐND xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện;
- LĐVP HU, HĐND&UBND huyện;
- CVTH;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Thị Toan